
 

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  คร้ังที่  ๙/๒๕๕๑ หนา ๑ 

สรุปมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี

คร้ังท่ี  ๙/๒๕๕๑ 
วันศุกรท่ี  ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๑ 

ณ  หองบานแกว   อาคารสํานักงานอธิการบด ี
 

ผศ.กุลวนิดา  มาสุปรีดิ์  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  เรียนเชิญ  ดร.อาชว  เตาลานนท  นายก
สภามหาวิทยาลัย  เปนประธานดําเนนิการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังตอไปนี ้
 

วาระท่ี   ๑  เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 ดร.อาชว  เตาลานนท  นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานการประชุม กลาวขอบคุณ รศ.ดร.พิชนี  
โพธารามิก  ประธานกรรมการอํานวยการสภามหาวิทยาลัย (กอส.) ที่ไดรวมกับคณะกรรมการ กอส. 
กล่ันกรองเรื่องที่นํามากําหนดเปนวาระการประชุม  เพื่อใหใชเวลาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนอยลง   
และประธานการประชุมไดแจงเรื่องตอไปนี้แกที่ประชุม 

๑.๑  ใหคณะกรรมการอํานวยการสภามหาวิทยาลัย (กอส.) พิจารณาเรื่องที่จะนํามากําหนดเปน
วาระการประชุม  โดยนําเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของกับบทบาทของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่จะตอง
รับทราบหรือพิจารณาเทานั้น   และควรเปนเรื่องที่ไดขอยุติแลว 

๑.๒  การจัดบรรยายพิเศษในชวงรับประทานอาหารกลางวัน (Lunch Talk) โดย นายมานพ           
วีระอาชากุล  รองผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี  ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑  นับวาเปนประโยชนกับ
มหาวิทยาลัย  เพราะมหาวิทยาลัยมีหนาที่ผลิตบัณฑิต  ที่จะตองตอบสนองความตองการของลูกคา  การที่
ลูกคา คือ รองผูวาราชการจังหวัด  ไดมาเลาถึงความตองการ และความคิด  จึงเปนเรื่องที่มหาวิทยาลัยควรรับ
ฟง แลวนําไปพัฒนาปรับปรุง  โดยในครั้งตอไปอาจเชิญประธานหอการคาจังหวัด  เกษตรกร  คหบดี และ
ผูประกอบการ   มาเลาใหฟงวาตองการใหมหาวิทยาลัยเขาไปชวยเหลือในดานใด โดยอาจจัดการบรรยาย
พิเศษ (Lunch Talk) สลับกับการเยี่ยมชมคณะตางๆ  เพื่อใหคณะไดนําเสนอผลงานเดนของแตละคณะ       
และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยก็จะไดมีความเขาใจในหลักสูตรตางๆ และการพัฒนาของคณะ 

๑.๓  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยควรไดมีโอกาสพบคณาจารยและประชาคมของ
มหาวิทยาลัย   เพื่อรับฟงความคิดเห็นและปญหา/ขอเสนอแนะ   ซ่ึงจะเปนการสรางความเขาใจและเปน  
การติดตอส่ือสารที่ดี  โดยมอบใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัยดําเนินการ 
 มตท่ีิประชุม  รับทราบ 
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วาระท่ี   ๒   เร่ืองท่ีอธิการบดีแจงใหท่ีประชุมทราบ 

๒.๑ โครงการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ 
พรรษา “การพัฒนาพื้นท่ีทุนระเบิดชายแดนเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยานิวัฒนา  
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร” 
  รศ.ดร.พิชัย  สราญรมย  นําเสนอโครงการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ ซ่ึงมี
กําหนดการจัดงานระหวางวันที่  ๒๐-๒๑  ตุลาคม ๒๕๕๑  ณ หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ          
รําไพพรรณี  โดยคาดวาจะมีผูเขารวมงานประมาณ  ๓๗๐  คน (เอกสารประกอบการประชุมเพิ่มเติม       
หนา  ๑-๑๓) 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 

๒.๒ สรุปรายงานผลการประชุม เร่ือง “การเพิ่มประสิทธิภาพสภาเพื่อการพฒันามหาวิทยาลัย” 
  รศ.ทรงศักดิ์  มิ่มกระโทก ไดสรุปรายงานผลการประชุม เร่ือง “การเพิ่มประสิทธิภาพ
สภาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย” วันที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๑   ณ หอประชุมสาธิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี  โดยมีผูเขารวมประชุม จํานวน ๖๙ คน   วัตถุประสงคหลักของการประชุม คือ เพื่อกําหนด
แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย   และไดมีขอเสนอแนะจากการ
ประชุมครั้งนี้ คือ 
  ๒.๒.๑ มหาวิทยาลัยตองเรงรัดการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ๑๕ ป 
  ๒.๒.๒ ดําเนินระบบประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง  และควรนําหลัก BSC มาใชในการ
ดําเนินงานดวย 
  ๒.๒.๓ ดานการบริหารงานบุคคล  ควรมีระบบการจูงใจและพัฒนาบุคลากรอยาง
ตอเนื่อง  โดยเฉพาะเรื่องเงินเดือน  สวัสดิการตางๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัย 
  ๒.๒.๔ ดานงบประมาณและการเงิน  ซ่ึงมีปญหาเรื่องการเบิกจายลาชา  ควรมีการ
รายงานเปนรายไตรมาส 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 

๒.๓ สรุปรายงานผลการประชุม เร่ือง “บทบาทสภามหาวิทยาลัยราชภัฏตอการพัฒนา
มหาวิทยาลัย” 
  ผศ.ดร.โอภาศ  อินทรวงษ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ไดสรุปรายงานผลการ
ประชุม เร่ือง “บทบาทสภามหาวิทยาลัยราชภัฏตอการพัฒนามหาวิทยาลัย”  วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๑            
ณ หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี (รายละเอียดในเอกสารแยกเลม)  โดยมีศาสตราจารยพิเศษ 
ดร.ภาวิช  ทองโรจน เปนวิทยากร   ซ่ึงไดนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทของสภามหาวิทยาลัยในการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาตามกรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป  ตอจากนั้นไดมีการเสนอแนวทางการ
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พัฒนามหาวิทยาลัยโดย ผศ.ดร.วิสิฏฐ  กิจปรีชา  อธิการบดี  และผศ.ดร.โอภาศ  อินทรวงษ  ประธานสภา
คณาจารยและขาราชการ   และในชวงทายของการประชุมไดเปดโอกาสใหประชาคมไดแสดงความคิดเห็น   
โดยนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดขึ้นเวทีเพื่อรับฟงความคิดเห็นดวย 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระท่ี ๓  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๘/๒๕๕๑ 

 รศ.ดร.พิชนี  โพธารามิก   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ เสนอวา เนื่องจากคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไดรับรายงานการประชุมลวงหนากอนการประชุม   ดังนั้น ถาไมมีขอทวงติงขอใหถือวารับรอง
รายงานการประชุม 

มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุม  คร้ังท่ี ๘/๒๕๕๑ 

วาระท่ี ๔  เร่ืองสืบเนื่อง 
 ๔.๑  รายงานความกาวหนาของการควบคุมภายในและรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
ปงบประมาณ ๒๕๕๑ 
 ๔.๑.๑  รศ.ทรงศักดิ์  มิ่มกระโทก  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการควบคุมภายใน  
ไดรายงานความกาวหนาการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี (เอกสารประกอบการประชุม
เพิ่มเติม หนา ๑๙-๒๖) โดยสรุปวามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน เพื่อให
หนวยงานตางๆ จัดทําระบบควบคุมภายในและรายงานผล  ซ่ึงขณะนี้มีหนวยงานที่รายงานผลครบ ทั้งแบบ 
ค. และแบบ ปย. คือ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตรและคณะวิทยาการจัดการ  สวน
หนวยงานที่ยังรายงานผลไมครบตามกําหนดพบวาเกิดจากสาเหตุดังตอไปนี้ คือ 
 ๑)  หนวยงานยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 
 ๒)  ขาดคูมอืการควบคุมภายใน 
 ๓)  การนําระบบการควบคุมภายในมาใชในชวงกลางป   ซ่ึงเปนระยะเวลา ที่
หนวยงานตางๆ ตองเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายใน  และเดือนกันยายนเปนเดือนสุดทายของการ
เบิกจายงบประมาณแผนดิน  จึงทําใหหนวยงานตองเรงทํางานดานอื่น 
 ดังนั้น จึงไดกําหนดแนวทางการแกไขปญหาดังกลาวโดยจะนําตัวแทนของ
หนวยงานประมาณ ๒๐ คน ไปเขารับการอบรมเรื่องการควบคุมภายใน ระหวางวันที่ ๖-๗  ตุลาคม ๒๕๕๑ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  และหลังจากผานการอบรมแลวจะจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ในชวงปลายเดือนตุลาคม  เพื่อจัดทําคูมือการควบคุมภายในตอไป 
 ๔.๑.๒  รศ.ทรงศักดิ์  มิ่มกระโทก  ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน ไดรายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ (เอกสารประกอบการประชุมเพิ่มเติม หนา ๒๗-๔๕) ซ่ึงได
ทําการตรวจสอบหนวยงานการเงินและบัญชี  และพบวายังมีความไมถูกตองในประเด็นตางๆ  เชน 
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 ๑)  จาํนวนเงินในใบเสรจ็รับเงิน ไมตรงกับจํานวนเงินที่สงหนวยงานการเงิน 
 ๒)  ใบเสร็จรับเงินจากรานคาไมครบถวนตามการเบิกจาย 
 ๓)  การลงลายมือช่ือผูเบิกเงิน ผูรับเงิน ผูจายเงิน และการกรอกรายการใน
หลักฐานการเบิกจายเงินไมครบถวน 
 ๔)  ใบเสร็จรับเงินลงรายละเอียดไมตรงกับคําขอจัดจาง 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 ๔.๒  การขอรับบริจาคที่ดินจากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ผศ.กุลวนิดา  มาสุปรีดิ์  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดรับมอบหมายจากอธิการบดี         
ใหรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยวา ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยูในระหวางการ
ประสานงานกับธนาคารกรุงเทพฯ ใหมีการมอบโฉนดที่ดินในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑  โดยธนาคารกรุงเทพฯ ขอใชสถานที่เพื่อตั้งสํานักงานสาขายอย  และจะจาย      
คาเชาเดือนละ  ๑๐,๐๐๐  บาท 

มติท่ีประชุม  รับทราบและใหอธิการบดีชี้แจงรายละเอียดในการประชุมคณะกรรมการ         
สภามหาวิทยาลัยคร้ังตอไป 

๔.๓  การแกไขปญหาศูนย IRPC  
รศ.วิมล  เอมโอช  รักษาราชการแทนอธิการบดี  นําเสนอถึงความเปนมาของขอตกลงความ

รวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีกับโรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอ (ปจจุบันเปล่ียนชื่อเปน
โรงเรียนเทคโนโลยีไออารพีซี) แตในภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทคโนโลยีไออารพีซีขอเปลี่ยน
ขอตกลงใหม (เอกสารประกอบการประชุมเพิ่มเติม หนา ๔๔-๔๕)  จากการประชุมรวมกันระหวาง
มหาวิทยาลัยและโรงเรียนเทคโนโลยีไออารพีซี  เมื่อวันที่  ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๑  โรงเรียนเทคโนโลยี      
ไออารพีซีตองการใหมหาวิทยาลัยจายคาตอบแทนให ๖๐% จากรายไดคาบํารุงศูนยซ่ึงเรียกเก็บจากนักศึกษา 
และจายคาตอบแทนดําเนินการใหโรงเรียนอีกภาคเรียนละไมต่ํากวา  ๖๐,๐๐๐  บาท   รวมทั้งการจายคา       
ใชหองปฏิบัติการอื่นๆ  อีกตามที่กํ าหนด   ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะนําขอ เสนอดังกลาวไปหารือกับ           
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตอไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 ๔.๔  รายงานความกาวหนาการสรรหาอธิการบดี 
รศ.ดร.พิชนี  โพธารามิก  ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  นําเสนอรายงาน

ความกาวหนาการสรรหาอธิการบดี  ดังตอไปนี้ 
 
 



 

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  คร้ังที่  ๙/๒๕๕๑ หนา ๕ 

๔.๔.๑ ปฏิทินการดําเนินงาน (เอกสารประกอบการประชุม หนา ๓๒) 
   - รับการเสนอชื่อ  ๑ กันยายน-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ 
   - รับสมัคร ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ 
   - แสดงวิสัยทัศนตอกรรมการสรรหาโดยเปดเผย ๒๐-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
   - แสดงวิสัยทัศนตอสภา/สภาลงมติเลือกอธิการบดี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 
   ขณะนี้  มีผูไดรับการเสนอชื่อเพื่อดํารงตําแหนงอธิการบดี  ๒  คน  คือ ผศ.ดร.วิสิฏฐ  
กิจปรีชา  และ ผศ.ดร.โอภาศ  อินทรวงษ  

๔.๔.๒ แผนการประชาสัมพันธ (เอกสารประกอบการประชุมเพิ่มเติม หนา ๔๖-๔๗)  
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีไดดําเนินการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ  ซ่ึงมียอดคาใชจายตั้งแตวันที่  
๒๐ กันยายน ๒๕๕๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑  เปนเงิน  ๑๒๘,๘๒๐  บาท 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระท่ี ๕  เร่ืองท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 
 ๕.๑  การเปล่ียนศักยภาพอาจารยประจําหลักสูตร 
   นายนนธวัช  ผลวัฒนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นําเสนอการเปลี่ยนศักยภาพอาจารย
ประจําหลักสูตร (เอกสารประกอบการประชุม หนา ๓๔) คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ 
และหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ เพื่อใหเปนไปตามเกณฑ สกอ. โดยปรับอาจารยจาก
หลักสูตรอื่นมาเปนศักยภาพของหลักสูตรดังกลาว 
 มติท่ีประชุม   เห็นชอบ 

 ๕.๒  การขออนุญาตจางผูเกษียณอายุราชการตําแหนงผูบริหาร ๓ อัตรา 
 รศ.เฉลา  ประเสริฐสังข  เลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  นําเสนอเรื่อง การขอ
อนุญาตจางผูเกษียณอายุราชการตําแหนงผูบริหาร ๓ อัตรา คือ 

๑. ผศ.ดร.เสาวนีย  โยธาภิรมย  ตําแหนง  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
๒. ผศ.ประเสริฐ  มาสุปรีดิ์   ตําแหนง  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
๓. นายนนธวัช  ผลวัฒนา  ตําแหนง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 มติท่ีประชุม  
๑. รับทราบชื่อบุคคลท่ีเกษียณอายุราชการและมีตําแหนงผูบริหารที่มหาวิทยาลัยประสงค

จะจาง และอนุมัติเงินในการจาง 
๒. ใหอธิการบดีนําเสนอแผนการบริหารงานบุคคล แผนการบริหารเงินเดือน คาจาง       

ในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัย คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๕๑ วันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ 
 



 

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  คร้ังที่ ๙/๒๕๕๑ หนา  ๖

๕.๓  การแตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี 
 รศ.วิมล  เอมโอช  รักษาราชการแทนอธิการบดี  นําเสนอคําสั่งแตงตั้งและถอดถอน       
รองอธิการบดี (เอกสารประกอบการประชุมเพิ่มเติม หนา ๕๑)  เนื่องจาก รศ.เฉลา  ประเสริฐสังข                    
รองอธิการบดีฝายบริหาร  ไดขอลาออกจากตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหาร   มหาวิทยาลัยจึงแตงตั้ง            
รศ.ดร.พิชัย  สราญรมย   ผูชวยอธิการบดี   ดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหาร ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๑ 
 มติท่ีประชุม   เห็นชอบการแตงตั้ง รศ.ดร.พิชัย  สราญรมย  ในตําแหนงรองอธิการบดี      
ฝายบริหาร  และใหมหาวิทยาลัยจัดทําคําสั่งถอดถอน รศ.ดร.พิชัย  สราญรมย  จากตําแหนงผูชวยอธิการบดี 

๕.๔  โครงการจัดการศึกษาที่บริหารโดยบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
 รศ.วิมล  เอมโอช เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอวา คณะนิติศาสตรไดนําหลักสูตร
นิติศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการ ซ่ึง
สภาวิชาการไดพิจารณาเฉพาะสวนที่เปนสาระของหลักสูตรในดานวิชาการ 
 นายจรัส  วีสุวรรณ คณบดีคณะนิติศาสตร ไดนําเสนอเอกสารประกอบการพิจารณา
นโยบายจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาตามโครงการพิเศษ โดยสรุปถึงขอดี ขอเสียของโครงการจัด
การศึกษาที่บริหารโดยบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย (เอกสารประกอบการประชุมเพิ่มเติม หนา 
๕๗-๕๙) 
 ดร.อาชว  เตาลานนท ประธานการประชุม ไดขอใหที่ประชุมพิจารณาในประเด็นที่
มหาวิทยาลัยควรจัดการศึกษาที่บริหารโดยบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยหรือไม 
 มติท่ีประชุม  

๑. เห็นชอบนโยบายจัดการศึกษาโดยบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
๒. ใหหนวยงานสภามหาวิทยาลัยจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโครงการ

จัดการศึกษาโดยบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยและใหคณะกรรมการดังกลาวนําเสนอผล
การศึกษา ตอท่ีประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังตอไป 

๓. การพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรเปนหนาท่ีของสภาวิชาการ สวนรายละเอียด
ของการบริหารจัดการ รางสัญญาความรวมมือ เงื่อนไขทางธุรกิจ เปนหนาท่ีของคณะกรรมการพิจารณา
โครงการจัดการศึกษาโดยบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 



 

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  คร้ังที่  ๙/๒๕๕๑ หนา ๗ 

วาระท่ี ๖  เร่ืองอ่ืนๆ 
 ๖.๑  สรุปผลการใชจายงบประมาณ ป ๒๕๕๑  
  ผศ.บังคม นิลรักษ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา นําเสนอสรุปผลการใชจาย
งบประมาณป ๒๕๕๑  ของมหาวิทยาลัย  (เอกสารประกอบการประชุมเพิ่มเติม หนา ๑๔-๑๗) ซ่ึง
ประกอบดวย งบประมาณแผนดิน งบบํารุงการศึกษา และงบ กศ.ปช. โดยแยกตามหนวยงาน 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 

๖.๒  สรุปรายงานงบเดือน เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๑ 
 นางสาวมณฑา วงษเจริญ หัวหนาหนวยงานการเงิน นําเสนอสรุปรายงาน การรับ-จายเงิน 
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ (เอกสารประกอบการประชุม หนา ๓๙ และเอกสารแผนปลิว) ซ่ึง
ขณะนี้มียอดเงินคงเหลือ ๑๑๗,๒๒๖,๙๒๔.๓๖ บาท และไดกันเงินเหล่ือมปไวจํานวน ๖๐,๖๘๖,๙๘๓ บาท 
ในจํานวนนี้เปนคาอาคารเรียนรวมซึ่งกําลังจะกอสรางจํานวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงอยูในระหวางรอการ
อนุมัติจากสํานักงบประมาณ สวนเงินที่เหลือกําลังเรงการเบิกจาย 
 มติท่ีประชุม รับทราบและใหรองอธิการบดีฝายบริหาร เรงรัดการเบิกจายใหไดมากที่สุดใน
ระยะเวลาที่เหลืออยู 

 ๖.๓  สรุปรายงานรายรับ-รายจาย ของสํานักทรัพยสินและรายได 
 ผศ.กุลวนิดา  มาสุปรีดิ์  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอสรุปรายงานรายรับ-รายจาย 
ของสํานักทรัพยสินและรายได ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๑ (เอกสารประกอบการประชุมหนา ๔๑) 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 ๖.๔  สรุปกิจกรรมประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๑ 
 ผศ .กุลวนิดา   มาสุปรีดิ์   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอสรุปกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ซ่ึงคณะ สถาบัน/สํานัก และหนวยงานตางๆ จัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 
๒๕๕๑ (เอกสารประกอบการประชุมเพิ่มเติม หนา ๕๒-๕๖) 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 ๖.๕  ปญหาและแนวทางแกไขปญหาของสภามหาวิทยาลัย 
 ผศ.กุลวนิดา  มาสุปรีดิ์  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอปญหาและแนวทางการแกไข
ปญหาของสภามหาวิทยาลัย พรอมทั้งเสนอตัวอยางการเขียนนโยบายเชิงเปาหมาย (เอกสารประกอบการ
ประชุมเพิ่มเติม หนา ๖๐-๖๔) 
 มติท่ีประชุม  รับทราบและใหนํามาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คร้ังตอไป 



 

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  คร้ังที่ ๙/๒๕๕๑ หนา  ๘

 ๖.๖  โครงการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
๘๐ พรรษา เร่ือง “แนวทางพระราชดําริสูการบริหารจัดการภาครัฐ” 
 ผศ.ประเสริฐ  มาสุปรีดิ์  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นําเสนอโครงการ
ประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ (เอกสารประกอบการประชุมเพิ่มเติม หนา ๖๕-๖๗) ซ่ึงกําหนดจัดในวัน
เสารที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๒.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
และมีการปาฐกถาพิเศษ เร่ือง “การนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการบริหารจัดการภาครัฐ
และเอกชน” โดย ศาสตราจารย ดร.ชัยอนันต  สมุทวณิช นายกราชบัณฑิตยสถาน 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 ทั้งนี้กอนปดการประชุม ดร.อาชว เตาลานนท ประธานการประชุม ไดกําหนดใหการ
ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยคร้ังตอไปเอกสารประกอบวาระจะตองมีความสมบูรณ และผูนํา
เสนอเรื่องเขาวาระการประชุมจะตองสงเอกสารใหทันการเขาเลมเอกสารประกอบการประชุม สวนรายงาน
การประชุมควรสงใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดอานและสงมาแกไขกอนการประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยคร้ังตอไป 
 
 

———————————————— 


